

**ตารางแนบท้ายประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ**  
**เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๑๙ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒)**  
**ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕**

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	สถานศึกษา/ การเรียนการสอน	<p>(๑) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม ซึ่งอาคารหรือสถานที่ต้องมีการระบายอากาศได้ดี (งดเปิดเครื่องปรับอากาศ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>(๒) โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ในจังหวัดอำนาจเจริญ จะต้องจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการ D - M - H - T - A และประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และต้องดำเนินการเข้มข้นด้วยการคัดกรอง นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ประกอบการในโรงอาหาร โดยให้คัดกรองทุกวัน ตามแบบคัดกรองแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๒) หากพบว่าเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมโรค (โรงพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , อสม) ให้ทราบทันทีและแยกกักตัวสังเกตอาการที่บ้านให้ครบ ๑๔ วัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อการเรียนการสอน โดยอาจจัดการเรียนการสอนให้บุคคลดังกล่าวตามความเหมาะสม</p> <p>(๓) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติภารกิจตรวจแนะนำ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ถูกต้องตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและมาตรการตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญโดยเคร่งครัด หากจะเปิดทำการเรียนการสอนต้องมีอัตราการฉีดวัคซีนของนักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ และอัตราการฉีดวัคซีนของครู และบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ สำหรับครูที่สอนในห้องเรียน ส่วนครูที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะต้องมีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกวันที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่ไม่ต้องพบปะนักเรียนโดยตรง โดยให้มีการดำเนินการตามมาตรการหลัก DMHT - RC และมาตรการเสริม SSET - CQ โดยเฉพาะ E = Eating ให้แยกกินในรูปแบบ Box set ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และต้องผ่านการประเมินร่วมกับ ศปก.อำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ในห้วงสัปดาห์แรกที่มีการเรียนการสอน</p> <p>(๔) การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด และเป็นดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)</p> <p>(๕) หลังจากเปิดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาจัดหาชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยสุ่มตรวจร้อยละ ๒ - ๕ ของนักเรียน ครู บุคลากรทั้งหมด ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือจากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU</p> <p>(๖) ประเมินความเสี่ยง (TST) ทุกวัน</p> <p>(๗) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	จังหวัด/สนง. ศึกษาธิการจังหวัด/ สนง.เขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ/ สนง.เขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา อำนาจเจริญ/ อำเภอ/ อปท./ รพ.สต./ กำนัน/ ผญบ./ อสม.	

